

# จดหมายข่าว

## โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อและการเข้าสู่อาชีพ กิจกรรมติวสอบครูผู้ช่วยสาขาวิชาภาษาไทย

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 4-6 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อและการเข้าสู่อาชีพ กิจกรรมติวสอบครูผู้ช่วย สาขาวิชาภาษาไทย เพื่อให้ นักศึกษามีความพร้อมและทราบแนวข้อสอบภาควิชาทั่วไปและภาควิชาเฉพาะ ในการสอบบรรจุเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูในอนาคต โดยการติวสอบครูผู้ช่วยในครั้งนี้ได้รับเกียรติ จากอาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ กุลสีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและบริการวิชาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา อาจารย์ ดร.สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย และอาจารย์ระวีวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ให้ความรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ ในการนี้ คณบดีคณะครุศาสตร์ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่สำเร็จการศึกษาอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์





## โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อและการเข้าสู่อาชีพ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ส่งลูกเอกไทยไปเป็นครู

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ (Excellence Graduate)

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อและการเข้าสู่อาชีพ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ส่งลูกเอกไทยไปเป็นครู เพื่อให้นักศึกษาได้พบปะและสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และรุ่นน้อง สาขาวิชาภาษาไทย โดยมีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขนเพื่อเรียกขวัญนักศึกษา ก่อนเข้าสู่สนามชีวิตจริง การให้อาพรนักศึกษาจากคณาจารย์ในสาขาวิชา กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง สาขาวิชาภาษาไทย เพื่อให้นักศึกษาแต่ละชั้นปีได้ทำความรู้จักและมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน นอกจากนี้ในช่วงเย็นยังได้จัดให้มีกิจกรรมบายเนียร์รุ่นที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย เพื่อแสดงความยินดีกับการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 60 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์





## โครงการส่งเสริมงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะครุศาสตร์ กิจกรรมสงกรานต์รดน้ำดำหัวสวัสดีปีใหม่ไทย ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ (Excellence Culture Community)

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565

ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายการจัดการคุณภาพและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการส่งเสริมงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะครุศาสตร์ กิจกรรมสงกรานต์รดน้ำดำหัวสวัสดีปีใหม่ไทย ประจำปี 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เพื่อส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย สร้างความสามัคคี สนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน ในคณะครุศาสตร์ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายการจัดการคุณภาพและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์  
ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์

